

JUNIOR VOLUNTEER

ผ่านไปแล้วสำหรับโครงการสัมมนาเยาวชนอาสา ครั้งที่9 ประจำปี 2566 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะ โดยน้องๆเยาวชนอาสาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้เป็นน้องๆจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนสบจา่งวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ รวมจำนวนทั้งหมด 120 คน

สำหรับโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรจากหน่วยงานนอกและหน่วยงานภายใน มาบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เป็นบรรยายพิเศษ “หลักการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยวิทยากร : อาจารย์วีเชิธร บุญญา วิทยากรสโมสรพีการพูดลำปางและนักจัดรายการวิทยุ อสมท.ลำปาง และดีเจปู จุริย์พร สาธิตา นายสถานีวิทยุ อสมท.ลำปาง หลังจากจบการบรรยายแล้วเป็นกิจกรรม workshop การทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดโครงการ อพสร.กฟผ.แม่เมาะ จากที่วิทยากร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ : smart city

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ “ข้อมูลพื้นฐานการเป็นเยาวชนอาสาที่ดี/ภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อการท่องเที่ยว” โดยวิทยากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมกิจกรรมการนำชมสถานที่จริงโดยวิทยากรจาก กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ การเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่อง/Control Roomและพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เมื่อฟังบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่ทั้งหมดแล้ว ได้ให้น้องๆทำการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 13-14 คน จำนวน 10 กลุ่ม/แต่ละกลุ่มกำหนดหัวข้อและประชุมหาแนวทางการนำเสนอโดยใช้หัวข้อและทักษะที่ได้รับอบรมโดยทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วม โดยจะมีพี่เลี้ยง นักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และในส่วนของภาคค่ำเป็นกิจกรรมสันตนาการจากวิทยากรค่ายฝึกอบรมพิเศษประจวบฯ จึงเป็นการจบการอบรมในวันแรก

ส่วนในวันที่สองนั้นเป็นกิจกรรมที่ให้น้องมานำเสนอผลงานตามหัวข้อของแต่ละกลุ่มที่ได้รับไป โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อที่ไม่ซ้ำกันและมีกรรมการ commentator เป็นผู้ให้คะแนนและคอยแนะนำเทคนิคการนำเสนอให้แก่น้องๆ เมื่อได้ผู้ชนะเลิศก็มีพิธีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มชนะเลิศทั้งสามกลุ่ม จากนั้นก็มีพิธีปิดโครงการและถ่ายรูปร่วมกัน เป็นอันจบโครงการสัมมนาในครั้งนี้

โครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นที่9แล้วและหวังว่าจะมีโอกาสได้จัดโครงการดีๆแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ไม่ว่าจะเป็ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การใช้ภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในข้อมูลอันเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก้าวไปเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถมีอนาคตที่ดีต่อไป สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีและขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ปีหน้ามาร่วมโครงการกันอีกนะครับ

